

Những năm qua, Ban CHQS huyện Quỳnh Phụ luôn chú trọng thực hiện chính sách hậu phương quân đội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Kể từ năm học 2017 - 2018, ông Phạm Văn Chung, thôn Đoàn Xá, xã Quỳnh Hải có thêm khoản chi phí học hành cho cháu nội nhờ chương trình "Đồng hành cùng cấp là yêu thương". Từ nhỏ, em Phạm Văn Hùng là cháu nội của ông đã chịu nhiều thiệt thòi. Bố chết, mẹ đi lấy chồng nên ông bà là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của em. Hành trình đến trường để học tập bây giờ có thêm người đồng hành là cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện. Ông Chung tâm sự: Khi nhận được quyết định hỗ trợ của cơ quan quân sự huyện dành cho cháu Hùng, vợ chồng tôi mừng lắm. Tâm nguyện cuối đời của chúng tôi chẳng cần gì, chỉ cần cháu được học bằng bạn, bằng bè để mai này đỡ khổ.

Cùng với Hùng, em Hoàng Linh Chi, học sinh Trường Tiểu học Quỳnh Giao có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Ban CHQS huyện nhận đỡ đầu theo chương trình "Đồng hành cùng cấp là yêu thương". Số tiền 300.000 đồng/tháng dù không lớn nhưng đó là món quà ý nghĩa cùng với gia đình hỗ trợ các em vững bước đến trường. Thượng tá Phạm Quang Riều, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Trải

QUỲNH PHỤ Thực hiện chính sách hậu phương quân đội



Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Quỳnh Phụ gặt lúa giúp dân.

qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Quỳnh Phụ có 6.758 liệt sĩ, 737 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 3.353 thương binh, bệnh binh, hơn 2.000 người trực tiếp tham gia chiến đấu, bản thân họ và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Đảng bộ, chính quyền và lực lượng vũ trang huyện luôn quan tâm và thực hiện tốt chính sách hậu phương

quân đội. Bằng những việc làm tình nghĩa đã làm vui đi nỗi đau thương, mất mát của các gia đình chính sách, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước; đồng thời, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", trong những năm qua, Ban CHQS

huyện đã chủ động tham mưu cho địa phương thực hiện tốt chính sách đối với người có công, đặc biệt là chỉ đạo các xã, thị trấn và các ngành chức năng trong huyện hoàn thiện các hồ sơ, tư liệu về liệt sĩ, công tác tuyển quân của địa phương luôn đạt kết quả cao, hàng năm giao đủ 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng.

Bên cạnh đó, từ năm 2016 đến nay, Ban CHQS

đã tiến hành chi trả trợ cấp 1 lần cho 17.220 đối tượng được hưởng chế độ theo các quyết định số 142, 62 và 49 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền 72,218 tỷ đồng. Quá trình chi trả diễn ra nhanh gọn, hạn chế tối đa sai sót, không để xảy ra khiếu nại...

Thiếu tá Vũ Đình Hoạt, Trợ lý Chính sách Ban CHQS huyện cho biết: Cùng với đó, việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội đối với lực lượng quân nhân đang tại ngũ được Ban CHQS huyện phối hợp nghiêm túc. Hàng năm, Ban CHQS huyện tham mưu với UBND huyện trích ngân sách tặng quà tân binh trị giá 1 triệu đồng/tân binh. Ngoài ra, chính quyền địa phương, cơ quan quân sự huyện đều tổ chức đi thăm, tặng quà động viên các tân binh có hoàn cảnh khó khăn trước ngày lên đường nhập ngũ. Đối với các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương được Ban CHQS huyện chủ động giới thiệu học nghề tại các cơ sở đào tạo nghề trong quân đội. Bình quân mỗi năm, có hàng trăm quân nhân xuất ngũ được đào tạo nghề, được tiếp nhận vào các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn làm việc. Nhờ đó, công tác tuyển quân của địa phương luôn đạt kết quả cao, hàng năm giao đủ 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng.

Bên cạnh đó, từ năm 2016 đến nay, Ban CHQS

huyện đã phát động trong cán bộ, chiến sĩ cơ quan an ninh nội địa xây dựng các quỹ do địa phương phát động với số tiền trên 220 triệu đồng. Từ năm 2017 đến nay, Ban CHQS huyện đã hỗ trợ xây dựng 1 nhà tình nghĩa với trị giá 70 triệu đồng; đồng thời phối hợp xây dựng, sửa chữa 2 căn nhà cho gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

Ban CHQS huyện phối hợp chặt chẽ với các hội, đoàn thể địa phương triển khai lồng ghép vào các phong trào thi đua yêu nước và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tham gia phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện đã hiến 1.102m² đất, tham gia 6.256 ngày công lao động, ủng hộ 45 tấn xi măng làm đường giao thông; đồng thời, huy động lực lượng tham gia nạo vét, cải tạo, khơi thông 4,5km sông, kênh nội đồng phục vụ đời sống, sản xuất... Ngoài ra, Ban CHQS huyện còn huy động hàng nghìn lượt cán bộ thường trực, dân quân, tự vệ và dự bị động viên tham gia ngày công giúp dân gặt lúa, khắc phục hậu quả thiên tai... Năm 2017 đã huy động gần 600 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống thiên tai, giúp dân thu hoạch gần 3ha lúa, gia cố kênh 100m dề...

TẮT ĐẠT

Ý xuất sắc giành ngôi quán quân DIFF 2018

(qnd.vn) Vừa qua, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra đêm chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2018 với màn trình diễn đặc sắc kết hợp giữa hai đội Mỹ và Ý.

Đội pháo hoa Atlas PyroVision đến từ Mỹ đã thể hiện một màn trình diễn pháo hoa đặc sắc kết hợp với hiệu ứng âm nhạc được sắp xếp, chọn lọc kỹ càng, thể hiện thành công ý tưởng về những cây cầu, mở lối cho những ước mơ, khát vọng của mọi dân tộc có thể tìm đến với nhau. Đây cũng chính là thông điệp đầy nhân văn mà đội Mỹ muốn đem đến DIFF 2018.

Trong khi đó, phần trình diễn pháo hoa của đội Ý lấy cảm hứng từ vẻ đẹp lung linh của những cây cầu bắc qua dòng sông Hàn, thành phố Đà Nẵng. Sử dụng khoảng 2.000 quả pháo tầm cao, 500 quả pháo tầm thấp và 800 quả pháo nền, đội Ý tạo nên bản giao hưởng sống động của âm thanh và sắc màu trên nền trời Đà Nẵng, diu dặt trí tưởng tượng của khán giả bay bổng vào thế giới của ước mơ, niềm vui và hạnh phúc.

Với chủ đề "Nhịp cầu hữu nghị", đêm chung kết DIFF 2018 gửi đến thông điệp về hòa bình, kết nối cảm xúc và tình yêu thương trong trái tim mỗi người, xây đắp tình hữu nghị, khát vọng hợp tác cùng phát triển của các quốc gia. Với màn trình diễn độc đáo, ấn tượng, đội pháo hoa đến từ Ý đã xuất sắc giành ngôi quán quân của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018, khép lại một mùa DIFF thành công và giàu cảm xúc.

Một số hình ảnh về màn trình diễn pháo hoa đặc sắc của hai đội Ý và Mỹ.



Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp lung linh của những cây cầu bắc qua sông Hàn, màn trình diễn của đội Ý tạo nên bản giao hưởng sống động của âm thanh và sắc màu trên nền trời Đà Nẵng.



Đội pháo hoa Atlas PyroVision đến từ Mỹ đã thể hiện một màn trình diễn đặc sắc kết hợp với hiệu ứng âm nhạc được sắp xếp, chọn lọc kỹ càng.

LAN PHƯƠNG

Lớp học không như mong đợi

Chị N.A.P, phường Kỳ Bá chia sẻ: Để chuẩn bị tâm lý cũng như kỹ năng cho con vào lớp 1, chị đã đăng ký một lớp hành trang vào lớp 1 của một cô giáo Trường Tiểu học Kỳ Bá. Theo chia sẻ của chị P, cô giáo này thuê một phòng học trên tầng 3 của Trường Mầm non Hoa Thủy Tiên. Phòng học này trước đây vốn để không, không được trang bị điều hòa, nhà vệ sinh không đạt tiêu chuẩn, trong khi đó lớp học có khoảng 45 học sinh. Những hôm trời nắng nóng, chị P. thường phải đến đón con về nghỉ trưa, chiều đưa đến lớp học tiếp. Không những thế, mặc dù đóng học phí gần 3 triệu đồng/tháng nhưng bữa ăn trưa của các con không thay đổi. Chị P. cho biết thêm: Về nhà, cháu thường tâm sự "hôm nay lại ăn cơm với 2 miếng chả mẹ à". Hôm đến đón con về nghỉ trưa, nhìn vào lớp, đúng là cháu nào cũng có 2 miếng chả mỏng. Mặc dù điều kiện học tập không mong muốn song không cho cháu đi học thì cháu không thể theo kịp các bạn. Không chỉ học ở trường, trẻ chuẩn bị vào lớp 1 còn được làm quen với việc học thêm ở nhà cô giáo.

Cho trẻ học trước lớp 1 NÊN HAY KHÔNG?

(tiếp theo và hết)

Kỳ II: Tỉnh táo trước cuộc chạy đua "tiền lớp 1"

Cho con học nhiều với mong muốn trẻ sẽ biết đọc, biết viết khi vào lớp 1 thế nhưng chính suy nghĩ này của phụ huynh đang khiến trẻ nhỏ mất đi mùa hè ý nghĩa. Đặc biệt, theo các chuyên gia giáo dục, việc học nhồi nhét này sẽ nảy sinh tâm lý "sợ học" đối với trẻ.

Chị N.K.X, đường Hoàng Hoa Thám (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Tôi cũng không muốn cho cháu đi học thêm trước lớp 1 nhưng tất cả bạn bè đều cho con đi học, cháu nào cũng biết chữ rồi nên không cho con đi không được. Tôi đăng ký cho cháu học nhà có 3 buổi/tuần từ 14 giờ đến 16 giờ. Phòng học được cô giáo bố trí trên tầng 3, kê vài bộ bàn ghế và một chiếc bảng song có đồng phụ huynh cho con đến học. Tuy nhiên, việc học của cháu nhà tôi vẫn muộn so với các bạn khác. Mặc dù cho con đi học nhưng tôi cũng bán khoán không biết việc cho con đi học trước như vậy liệu có thật sự hữu ích?

Chuyên gia nói gì?

Chia sẻ với chúng tôi, nhiều phụ huynh có con vào lớp 1 cho biết rất bối rối trước những thông tin cho trẻ học trước khi vào lớp

1. Chia sẻ với phóng viên, Tiến sĩ Vũ Thu Hương, giảng viên Khoa Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng thời gian gần đây, phong trào dạy chữ cho trẻ trước khi vào



Trẻ học chữ tại Trường Mầm non Hoa Phượng.

lớp 1 đã phát triển rất mạnh. Nó đã trở thành "cuộc đua" mà rất nhiều cha mẹ tham gia với sự nhiệt tình cao độ. Tiến sĩ Vũ Thu Hương chia sẻ về một khảo sát với 5 trẻ biết chữ và chưa biết chữ ở độ tuổi 5 tuổi khi cùng xem một cuốn truyện tranh. Trẻ biết chữ đọc chuyện, còn những trẻ chưa biết chữ đã kể 5 câu chuyện khác nhau. Khi yêu cầu đọc lại một lần nữa thì 5 trẻ biết đọc đã đọc 5 câu chuyện như cũ còn 5 trẻ không biết chữ thì lại kể 5 câu chuyện khác hẳn bản đầu. Điều này cho thấy, nếu trẻ rời xa việc học chữ trong 6 năm đầu đời thì sẽ chú tâm vào quan sát, học hỏi từ môi trường sống, thái độ và hành vi của những người xung quanh, qua đó sẽ phát triển khả năng quan sát tinh tế, liên tưởng và sáng tạo rất tốt.

Ngày 28/6/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chỉ thị số 23/25 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm trước chương trình lớp 1, trong đó nêu rõ "Các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non phối hợp với các cấp, các ngành huy động tối đa trẻ 5 tuổi đến trường; thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục mầm non dành cho trẻ theo từng độ tuổi;

tuyệt đối không tổ chức dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ; không yêu cầu trẻ tập tô, tập viết chữ; đồng thời, hướng dẫn, tư vấn cho các bậc cha mẹ về các biện pháp chăm sóc, giáo dục trẻ phát triển toàn diện, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đi học lớp 1". Chương trình giáo dục mầm non 5 tuổi hiện nay do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cũng quy định một số hoạt động cho trẻ làm quen với chữ cái, số đếm, tạo nền tảng cho việc học ở các bậc tiếp theo nhưng không được dạy chữ cho trẻ trước khi vào lớp 1. Riêng về kỹ năng giao tiếp và Tiếng Anh, phụ huynh nên dựa vào sở thích, khả năng của con để có lựa chọn phù hợp. Đặc biệt, không nên so sánh trẻ này với trẻ khác vì khả năng tiếp nhận của mỗi bé khác nhau.

Việc chuẩn bị tốt mọi mặt cho trẻ trước khi vào lớp 1 vô cùng quan trọng, tuy nhiên, cần chuẩn bị những gì, quan tâm đến khía cạnh nào lại là vấn đề cần được nhận thức đúng đắn hơn. Thay vì tìm cho con một lớp học trước chương trình lớp 1, việc chuẩn bị cho trẻ tâm thế thật tốt để tự tin bước vào lớp 1, sức khỏe và sự hứng thú đối với việc đến trường mới là cần thiết.

Xét nghiệm sớm phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

Đợt phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con là một trong những hoạt động quan trọng trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, được ngành Y tế, các cấp, các ngành triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp. Một trong những giải pháp hữu hiệu là người mẹ cần xét nghiệm HIV sớm để biết tình trạng bệnh của mình. Nếu người mẹ nhiễm HIV và được phát hiện, kịp thời can thiệp sẽ giảm thiểu số trẻ lây nhiễm HIV từ mẹ.

Bác sĩ Phạm Nam Thái, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh cho biết: Những năm qua, công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh nói chung, phòng, chống lây truyền HIV từ mẹ sang

con nói riêng được các cấp, các ngành và ngành Y tế quan tâm, tích cực triển khai bằng nhiều hình thức. Tính đến hết tháng 5/2018, toàn tỉnh hiện đang quản lý 3.313 người nhiễm HIV/AIDS. Số người nhiễm HIV là phụ nữ khá cao với 855 người, chiếm tỷ lệ 25,8%. Trong số người nhiễm HIV được quản lý và hiện đang còn sống có 43 trường hợp là trẻ em. Ngoài ra, hàng tháng, qua công tác giám sát, trung bình hệ thống y tế phòng, chống HIV/AIDS đã phát hiện có thêm từ 5 - 10 người nhiễm HIV mới, trong đó đã có trường hợp người nhiễm HIV là phụ nữ và phụ nữ mang thai.

Do đặc thù cơ chế lây truyền HIV từ mẹ sang con

chủ yếu ở 3 giai đoạn: lây truyền trong lúc mang thai, lây truyền trong lúc sinh và lây truyền qua bú sữa mẹ. Vì vậy, nếu biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, người mẹ kịp thời đến các cơ sở y tế để được tư vấn, hỗ trợ điều trị thì sẽ giảm được các nguy cơ lây truyền HIV sang con. Nếu người mẹ không biết rõ tình trạng nhiễm HIV của mình thì trong quá trình mang thai có thể làm tăng nguy cơ lây truyền HIV sang con và bỏ lỡ hoạt động điều trị.

Thực tế công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh thời gian qua, trong khi có nhiều phụ nữ nhiễm HIV, duy trì điều trị ARV đều đặn vẫn có cuộc sống gia đình hạnh phúc,

sinh con khỏe mạnh không nhiễm HIV. Song cũng đã có những trường hợp đáng tiếc khi người mẹ chủ quan không đi xét nghiệm, không biết mình nhiễm HIV, khi mang thai không được điều trị dự phòng dẫn đến lây truyền HIV sang con. Chị Nguyễn Thị Mai, chủ nhiệm câu lạc bộ hy vọng - câu lạc bộ những người nhiễm HIV ở Đông Hưng, đồng thời là đồng đẳng viên hỗ trợ bệnh nhân tại Phòng khám ngoại trú HIV/AIDS Đông Hưng chia sẻ: Năm 2017 có 4 trường hợp phụ nữ ở Đông Hưng đến khi sinh mới biết mình nhiễm HIV qua xét nghiệm máu, được chuyển về điều trị tại cơ sở. Họ không phải là đối tượng có nguy cơ nên trước và trong

quá trình mang thai đều chủ quan không xét nghiệm HIV nên đã dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Để tránh tình trạng trên, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, tăng cường truyền thông rộng rãi về vai trò, lợi ích của xét nghiệm sớm HIV cho phụ nữ mang thai; những thì điểm phụ nữ nhiễm HIV có thể mang thai an toàn và giảm nguy cơ lây truyền HIV cho con; các biện pháp dự phòng lây nhiễm; lợi ích của việc dự phòng sớm lây nhiễm HIV... Để phòng, chống hiệu quả lây truyền HIV từ mẹ sang con, công tác can thiệp cần được thực hiện trước khi sinh con như tư vấn xét nghiệm HIV, sàng lọc và điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục; điều trị nhiễm trùng cơ hội; sử dụng thuốc kháng vi rút để điều trị cho mẹ hoặc điều trị dự phòng lây truyền từ mẹ sang con. Đối với phụ nữ trong khi sinh con, chưa tiếp cận các can thiệp trước

sinh cần được tư vấn xét nghiệm nhanh HIV. Nếu dương tính cần sử dụng phác đồ thuốc kháng vi rút dự phòng lây truyền từ mẹ sang con theo hướng dẫn. Do HIV cũng có thể lây ở giai đoạn sau sinh, công tác dự phòng chủ yếu là tư vấn cho người mẹ về lợi ích và nguy cơ lây truyền HIV khi cho trẻ bú. Hướng dẫn bà mẹ nên nuôi con bằng sữa thay thế, nếu không có điều kiện nuôi con bằng sữa thay thế thì vẫn bú hoàn toàn trong những tháng đầu, song sớm cai sữa, chuyển ăn dặm ngay khi có thể để giảm nguy cơ lây truyền HIV cho trẻ...

Bác sĩ Phạm Nam Thái cũng cho biết: Thực hiện công tác phòng, chống lây truyền HIV từ mẹ sang con, riêng trong năm 2017, hệ thống phòng, chống HIV/AIDS đã tổ chức tư vấn trước xét nghiệm cho 22.409 phụ nữ; xét nghiệm cho HIV 19.421 ca, đã phát hiện được 13 trường hợp dương tính với HIV. Có 10 phụ nữ

được điều trị ARV trước khi mang thai; 6 người điều trị trong quá trình mang thai và 12 phụ nữ được bắt đầu điều trị ARV trong quá trình chuyển dạ đẻ.

Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con đã trở thành hoạt động thường xuyên, ưu tiên của chương trình mục tiêu quốc gia

phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh. Đồng thời là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi hàng năm cứu được hàng nghìn trẻ tránh được nguy cơ lây truyền HIV, góp phần phòng, chống sự lây lan của đại dịch AIDS, bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

HA DUNG



Lấy máu xét nghiệm HIV tại phòng khám ngoại trú HIV/AIDS.